



ที่ มท ๐๔๐๒.๕/ว ๐๒๒๕

กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีเฉลี่ยจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน ๑ ชุด
๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๓. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน ๑ ชุด
๔. เหรียญจักรพรรดิมาลา
๕. แบบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฐน.๒) จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เฉลี่ยจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ในลักษณะเฉลี่ยจ่ายเป็นร้อยละของจำนวนผู้ได้รับพระราชทานในแต่ละชั้นตราตามสัดส่วนของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ จำนวน ๑,๑๙๖ ดวงตราให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน และได้จ่ายเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน ๗๙๔ เหรียญ เพื่อมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ได้รับพระราชทานทุกราย

ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชนขอเรียนว่า เนื่องจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับการเฉลี่ยจ่ายจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ให้ครบทั้งจำนวน ๕,๐๖๖ ราย ดังนั้น กรมฯ จึงกำหนดแนวทางในการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์เช่นเดียวกับการปฏิบัติที่ผ่านมาและขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. กรมฯ พิจารณาจัดสรรเฉลี่ยจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพิ่มเติมเพื่อเก็บสำรองไว้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทุกแห่งในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สามารถยืมใช้ประดับในงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธีต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็นและครอบคลุมทุกหน่วยงาน โดยขอให้จังหวัดฯ ได้แจ้งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดถือปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการยืมและการเก็บรักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์แบบท้ายหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๐๒.๕/ว ๙๒๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ได้แจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกันแล้วด้วยความเคร่งครัดต่อไป

๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับว่ามีจำนวนครบถ้วนและตรงตามชั้นตราตามรายละเอียดที่ปรากฏในบัญชีเฉลี่ยจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ หรือไม่ และเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับกองลงนามรับรองในบัญชีเฉลี่ยจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน ๒ ชุด โดยจัดเก็บบัญชีเฉลี่ยจ่ายฯ จำนวน ๑ ชุด ไว้เป็นหลักฐานที่จังหวัดและส่งบัญชีเฉลี่ยจ่ายฯ กลับมาให้กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ ชุด ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

/๓.สำหรับ...

๓. สำหรับการจ่ายเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ จะจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานทุกราย ตามรายชื่อที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ โดยขอให้จังหวัดฯ ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ จ่ายเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาให้ครบทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ เหรียญจักรพรรดิมาลา พระราชทานเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ได้รับพระราชทานทุกราย เมื่อถวายชนมโหฬายาทโดยธรรมแก่บริวารไว้เป็นที่ระลึกต่อไป

๓.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (แบบ รฐน ๒) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ จำนวน ๓ ชุด โดยมีรายละเอียด ชื่อตัว - ชื่อสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ลำดับที่ในประกาศราชกิจจานุเบกษา และได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลาที่จ่ายให้เมื่อใด พร้อมทั้งให้ผู้ที่ได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลาลงลายมือชื่อผู้ได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลาให้ชัดเจน โดยจัดเก็บแบบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน ๑ ชุด ไว้เป็นหลักฐานที่จังหวัด และจัดส่งแบบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน ๒ ชุดมายังกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป สำหรับในแบบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (แบบ รฐน ๒) ผู้ลงนามรับรองต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรง

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดเร่งรัดการจ่ายเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ด้วย สำหรับรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ขอให้ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน <http://www.personel.cdd.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิชาติ ไตติลกเวชช์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

กองการเจ้าหน้าที่

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๘๕

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๑๔-๕





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กองการเจ้าหน้าที่ ๐-๒๑๔๑-๖๑๘๕

ที่ มท ๐๔๐๒.๕/ว ๐๒๒๗๗ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทุกแห่ง

ด้วย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เฉลี่ยจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ในลักษณะเฉลี่ยจ่ายเป็นร้อยละของจำนวนผู้ได้รับพระราชทานในแต่ละชั้นตราตามสัดส่วนของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ จำนวน ๑,๑๙๖ ดวงตราให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน และได้จ่ายเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน ๗๙๔ เหรียญ เพื่อมอบให้เป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ได้รับพระราชทานทุกราย

ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชนขอเรียนว่า เนื่องจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับการเฉลี่ยจ่ายจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้กับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ จำนวน ๕,๐๖๖ ราย ได้ครบทุกราย ดังนั้น กรมฯ จึงกำหนดแนวทางในการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์เช่นเดียวกับการปฏิบัติที่ผ่านมาและขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. กรมฯ ได้พิจารณาจัดสรรเฉลี่ยจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพิ่มเติมเพื่อเก็บสำรองไว้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทุกแห่งในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สามารถยิ้มใช้ประดับในงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธีต่าง ได้ตามความจำเป็นและครอบคลุมทุกหน่วยงาน โดยให้หน่วยงาน แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดถือปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการยิ้มและการเก็บรักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แนบท้ายหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๐๒.๕/๒๑๔๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วด้วยความเคร่งครัดต่อไป

๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับว่ามีจำนวนครบถ้วนและตรงตามชั้นตราตามรายละเอียดที่ปรากฏในบัญชีเฉลี่ยจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือไม่ และเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับกองลงนามรับรองในบัญชีเฉลี่ยจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน ๒ ชุด โดยจัดเก็บบัญชีเฉลี่ยจ่ายฯ จำนวน ๑ ชุด ไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยงาน และส่งบัญชีเฉลี่ยจ่ายฯ กลับมาให้กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ ชุด ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๓. สำหรับการจ่ายเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ จะจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานทุกราย ตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา โดยให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ จ่ายเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาให้ครบทุกรายตามบัญชีรายชื่อฯ ทั้งนี้ เหรียญจักรพรรดิมาลา พระราชทานเป็นกรณีพิเศษของผู้ได้รับพระราชทานทุกราย เมื่อวាយชนมิให้หายาพโดยธรรมแก่รักษาไว้เป็นที่ระลึกต่อไป

๓.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (แบบ ฐน ๒) จำนวน ๓ ชุด โดยมีรายละเอียด ชื่อตัว - ชื่อสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ลำดับที่ในประกาศราชกิจจานุเบกษา และได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลาที่จ่ายให้เมื่อใด พร้อมทั้งให้ผู้ได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลาลงลายมือชื่อผู้ได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลาให้ชัดเจน โดยจัดเก็บแบบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน ๑ ชุด ไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยงาน และจัดส่งแบบ

บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน ๒ ชุด มายังกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป สำหรับในแบบบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (แบบ ฐาน ๒) ผู้ลงนามรับรองต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรงระดับกองขึ้นไป

ทั้งนี้ ให้นำหน่วยงานเร่งรัดการจ่ายเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ด้วย สำหรับรายละเอียดบัญชีเฉลี่ยจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัญชีรายชื่อรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา และแบบ ฐาน. ๒ สามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ <http://www.personel.cdd.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ



(นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

